

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

cơn giông, lốc xoáy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất đối với địa phương, ước tính thiệt hại gần 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bão số 2 gây ảnh hưởng nhẹ đối với sản xuất nông nghiệp.

Diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã gặt cơ bản xong, diện tích lúa còn xanh, chưa đến kỳ thu hoạch tại một số xã như Đông Hải, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thọ, An Mỹ. Sau bão, một số diện tích lúa bị đổ. Diện tích cây màu hè thu còn lại 1.171ha, một phần diện tích bị thiệt hại từ 30 - 70%.

Huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các địa phương bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các công trình nước để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, tranh thủ tiêu ngang,

tiêu trọng lực qua hệ thống tiêu Trà Linh. Tập trung khơi thông, giải phóng dòng chảy, tiêu nước trong đồng, trên các kênh và các đầu cống tiêu, mở các cống tự chảy để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa xuân còn lại và cây rau màu. Khẩn trương khắc phục và thu hoạch toàn bộ diện tích lúa xuân còn lại, diện tích hoa màu đã đến kỳ thu hoạch. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, nhà dân trên địa bàn, khắc phục sự cố phát sinh sau bão.

* Qua kiểm tra, đánh giá nhanh của huyện Vũ Thư, mưa gây ngập úng nhẹ, cục bộ, tạm thời đối với 2 - 3ha lúa xuân chưa kịp thu hoạch, 50ha mạ mùa mới gieo của các xã Duy Nhất, Phúc Thành, Vũ Đoài; 300ha hoa màu bị ngập úng cục bộ với mức độ ngập nhẹ, 20ha cây ngô bị ngã; các lồng bè, ao hồ nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn, không có thiệt hại.

Huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành đắp bờ



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ khắc phục hậu quả thiên tai tại xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

khoanh vùng, tiêu úng kịp thời cho các vùng diêm, vùng sản xuất cho mạ, lúa và cây màu. Các địa phương vận động nông dân chủ động thăm đồng,

lượng nước mưa để phục vụ cho các vùng diêm, vùng sản xuất cho mạ, lúa và cây màu. Các địa phương vận động nông dân chủ động thăm đồng,

khởi rãnh thoát nước, tiến hành thu hoạch khẩn trương rau màu, các loại dưa ăn quả... tránh bị thối hỏng do mưa úng gây ra.

THƯ CỦA CHỦ TỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

đã hiến tặng những giọt máu quý giá để cứu sống những người bị bệnh hiểm nghèo, góp phần tô thắm thêm truyền thống, đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.

Nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các cấp, các ngành, đơn vị, trường học cùng toàn thể những người tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và toàn thể Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục đồng hành cùng với các tổ chức, đơn vị trong phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân của tỉnh Thái Bình.

Thân ái!
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

và khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

6 tháng cuối năm, lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; đẩy mạnh phong trào "Đến ơn đáp nghĩa"; duy trì 99% quân số khỏe; tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022...

ĐÔNG HƯNG

Hoàn thành thu hoạch lúa xuân

Thời gian qua, nông dân huyện Đông Hưng đã tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch lúa xuân. Đến nay, trên 11.200ha lúa xuân của toàn huyện đã thu hoạch xong, năng suất bình quân ước đạt trên 71,5 tạ/ha.

Do thời gian chuyển vụ ngắn, lại đang là mùa mưa bão, để không ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa, huyện Đông Hưng dồn đốc nông dân các địa phương ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân cần đưa nước tạo ẩm trên mặt ruộng để diệt lúa cỏ và các loại cỏ dại; khẩn trương huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất để xuống giống vụ mùa theo khung lịch thời vụ; chủ động tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông ụ ấm. Chuyển đổi phương pháp canh tác, mở rộng diện tích gieo mạ khay cấy máy. Bên cạnh đó, nông dân cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn bệnh lùn sọc đen tồn tại. Các HTX DVNN chuẩn bị giống bảo đảm chất lượng và vật tư nông nghiệp cung cấp cho bà con nông dân, tiến hành sửa chữa, khơi thông mương máng cung cấp nước vào đồng phục vụ việc làm đất, cấy lúa bảo đảm vụ mùa thuận lợi toàn diện.

THU HIỀN

Biên giới nói chung, biên giới biển nói riêng luôn là địa bàn trọng điểm hoạt động của tội phạm buôn lậu trong nước và tội phạm xuyên quốc gia. Xác định được yếu tố đó, thời gian qua, với cương vị thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kiểm soát tốt địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả.

Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả. 5 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 2 kế hoạch, 5 công văn, 8 điện chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nắm chắc tình hình trên biển, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, phương tiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn; tích cực điều tra xác minh để chủ động phát hiện nguồn lập án đấu tranh. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tuần tra, kiểm soát, truy xét các phương tiện tàu vận chuyển than, khoáng sản, xăng dầu và số phương tiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, GLTM và

Tăng cường chống buôn lậu trên tuyến biên giới



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền bắt giữ lô hàng điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới vùng biển. Sau nhiều năm triển khai các biện pháp nghiệp vụ chống buôn lậu, GLTM và hàng giả, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã rút ra nhiều kinh nghiệm và xác định rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trên khu vực biên giới để tập trung đấu tranh hiệu quả. Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo các phòng chức năng và các

đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát biển, BĐBP các tỉnh, thành phố lân cận trong việc trao đổi thông tin tình hình, tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả. Thêm vào đó, lực lượng biên phòng cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân các xã, thị trấn khu vực biên giới biển cùng xây dựng địa bàn, thể trận vững chắc trong đấu tranh chống

buôn lậu, GLTM và hàng giả. Mỗi ngư dân làm ăn trên biển đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu, kịp thời phát hiện tố giác hành vi buôn lậu; tích cực giúp đỡ BĐBP, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đấu tranh với hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả. 5 tháng đầu năm, lực lượng biên phòng tỉnh đã tuần tra, kiểm soát trên bộ 902 lượt; tuần tra trên sông, biển 39

lượt; kiểm soát biên phòng 1.874 lượt phương tiện; phối hợp cùng lực lượng hải quan Thái Bình kiểm soát, giám sát và làm thủ tục nhập cảnh cho 13 phương tiện/252 thuyền viên/418.449,81 tấn dầu từ nước ngoài vào; làm thủ tục xuất cảnh cho 12 phương tiện/252 thuyền viên... Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển và trên sông, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 8 vụ/9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng số lượng 1.4098 gam heroin, 10.6367 gam Methamphetamine, 16.257.000 đồng và một số phương tiện phạm tội. Bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ 2,1kg pháo nổ; 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển 24 chiếc bình thủy điện, 15 máy hút ẩm, 30 quạt điện treo tường, 4 ampli, 10 loa, chủ hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá tang vật trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/3 đối tượng sử dụng pháo trái phép; khởi tố hình sự 8 vụ/10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại tá Nhâm Xuân Tinh cho biết thêm: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ biên giới, tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiều biện pháp đấu tranh góp phần ngăn chặn nạn buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới biển.

KHÁC ĐUẦN

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh và ngăn chặn môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình được phê duyệt với mục tiêu bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em; trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình và biết các tương tác trên môi trường mạng;

sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; hình thành và phổ cập hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo, 100% trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ để tham gia môi trường mạng an toàn. 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ trẻ, người thân hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. 100%

tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định của pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trang web tên miền quốc gia ".vn", các trang web có địa chỉ IP tại Việt Nam tự thực hiện phân loại nội dung phù hợp với các độ tuổi của trẻ em; nếu có cung cấp dịch vụ, ứng dụng cho trẻ em, tự triển khai các giải pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em quản lý việc sử dụng ứng dụng, dịch vụ của trẻ em.

Chương trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp như: rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách về bảo vệ và hỗ trợ tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, trong đó lấy

trẻ em làm trung tâm trong xây dựng chính sách; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế tài nghiêm minh để xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Tăng cường hiển thị trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương số điện thoại đường dây nóng "Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em" số điện thoại 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa chỉ liên hệ của các trung tâm, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp; lồng ghép vào chương trình giáo dục các nội dung trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em và các kỹ năng cơ bản khi tham gia sử dụng internet; trang bị "bộ

kỹ năng số" cơ bản cho trẻ em theo độ tuổi.

Thiết lập các kênh thông tin thân thiện để tiếp nhận phản ánh về các hình ảnh, video, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo hướng tích hợp thành một đầu mối duy nhất; đưa vào sử dụng trong ngành Giáo dục và Đào tạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các kho học liệu, xuất bản phẩm điện tử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời ứng phó với các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng.

Tăng cường hợp tác quốc tế giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, hợp tác giữa Chính phủ với Chính phủ, tham gia các tổ chức, cam kết và mạng lưới quốc tế về bảo vệ trẻ em, chủ động tham gia các sáng kiến giúp trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TÔ HOÀNG
(Sở Tư pháp)

HDBank
Com kết lợi ích cao nhất

Tiếp nhận tài trợ "Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19"

Với thông điệp "Vi một Việt Nam khỏe mạnh", Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 chính thức ra mắt từ ngày 05/06/2021. Đây là địa chỉ tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân và quyết tâm của Chính phủ trong xác định chiến lược vắc-xin, miễn dịch cộng đồng, chung tay đóng góp bảo vệ sức khỏe đồng bào và bản thân mỗi người. Ngay từ khi ra mắt, Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận sự đóng góp của đồng bào của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Tại lễ phát động đóng góp cho "Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19" (ngày 5/6) vừa qua, Tập đoàn Sovico và HDBank đã ủng hộ 100 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã được Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà nước chấp thuận là ngân hàng chính thức tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho "Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19". Theo đó, thông tin số tài khoản HDBank tiếp nhận đóng góp, ủng hộ cho "Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19" của Chính phủ là:

- Tài khoản nhận ủng hộ trong nước:
 - Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19.
 - Số tài khoản tại HDBank: **686868** (VND, USD, EUR).
- Tài khoản nhận ủng hộ nước ngoài:
 - Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.
 - Account number: **686868** (VND, USD, EUR).
 - Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank.
 - Swift code: HDBCVNVX.

Tất cả các giao dịch chuyển tiền đóng góp ủng hộ cho "Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19" của Chính phủ tại tài khoản nêu trên đều được HDBank miễn phí hoàn toàn.

Tại tỉnh Thái Bình, ngoài hình thức chuyển khoản thì các doanh nghiệp, người dân ủng hộ có thể trực tiếp Chi nhánh của HDBank tại Thái Bình, địa chỉ số 137 - 139 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, điện thoại 02273.809.899 để nộp trực tiếp vào tài khoản 686868.